



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ ๑๘-๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ สอบภาค ก ความรอบรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
และประเมิน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสัมภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบว่าเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในการสอบแข่งขัน และเพื่อให้การ
ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอกำหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับยึดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการ
สอบแข่งขันโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย โดย
ไม่มีการละเว้น

๒. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่ายจ่ายแจก หรือกระบวนกรอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบแข่งขัน โดยเด็ดขาด

๓. การดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้
กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่ละคณะมีอำนาจหน้าที่แยกกันโดยเด็ดขาด ดังนั้น ผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกคนจึงล้วนมีหน้าที่ด้วยกันทั้งสิ้น

๔. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกนำเอกสาร ตำรา หนังสือ กระดาษ หรือกระเป๋าต่าง ๆ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ

๕. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมเสื้อสูท หรือเสื้อคลุม เข้าห้องสอบ

/๖. การตรวจสอบ...

๖. การตรวจสอบผู้เข้าสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

๖. หากมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทราบโดยตรง ทางหมายเลขโทรศัพท์ โทร ๐๒ ๑๑๗ ๒๓๘๖

อนึ่ง ผู้เข้าสอบคัดเลือกพึงตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากผู้ใดกระทำความทุจริตจะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือก และจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินคดีและรายงานพฤติกรรมให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายศุภมิตร ศิริกันทะมากุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ